

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงในการประชุม คณะมนตรีที่ ๔๖๖/๕๗-๕๙ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙  
 ที่ประชุม ชั้น ๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รวม.พม.

ผู้จัดการ ร.ร.พม.	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
	<p>๑. การประชุม คณะ โดย นรม. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙ มีประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรพิจารณา ดังนี้                      นรม. ได้คืนทางไปประชุม สนิทสนามประชาชาติ สนิทสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ มากขึ้น และประเทศไทยได้รับการชมเชยเรื่องการแก้ไขปัญหายูเอสบีบี และการค้ามนุษย์/ สอ. ได้รับการยกย่องเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยไม่จำเป็นต้องขอประเทศจอร์แดนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์/ นรม. ได้ขอบคุณ กต. ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และขอให้ประเทศไทยสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ให้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รัฐบาลอุรุกวัยใหม่จะมีสภากลางใช้ประมาณเดือน พ.ย. ๒๕๕๙ นี้</li> <li>- การทำงานในระยะต่อไป ขอให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนงานต่อไป</li> <li>- ขอให้พัฒนากระบวนการทำงาน</li> <li>- การส่งออกของประเทศในช่วงนี้มียอดสูงทุกไตรมาส ๒ เดือนที่ผ่านมา</li> <li>- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้สามารถกระจายรายได้มากขึ้น</li> </ul>	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ ขอให้ผู้บริหาร มีบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการส่งเสริมการปฏิบัติงาน กรณีข้าราชการภาคีและอาสาสมัครและโยกย้ายขึ้นเปลี่ยนตำแหน่ง อย่างมีคุณภาพ เพื่อเสริมการทำงานใหม่ๆ และวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ต่อไป</p> <p>๒.๒ ขอแสดงความยินดีกับการบูรณาการการดำเนินงานกับ กต. กรณีการลงนาม MOU มทส. สัญญาเช่าที่ดิน ๓๐ ไร่ โครงการบูรณาการนี้เมื่อดำเนินการได้สำเร็จขอให้มีการขับเคลื่อนต่อไป</p> <p>๒.๓ โครงการเทศาภิบาล ขอให้สรุปผลรายงานให้ ครม. ทราบต่อไป</p> <p>๒.๔ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่อินชองจินม้งยารยสถานพิเศษเพื่อช่วยเหลือบริการที่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๔ และสถานที่ที่เกิดตามการจับกุมอำนวยความสะดวกในเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น</p> <p>๒.๕ การสรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พม. รอบ ๒ ปี รายงานให้ ครม. ทราบ โดยมิประเด็น ดังนี้ ๑) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมากในเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ๒) การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง กฎหมาย ๗ ฉบับ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหน่วยงาน มีศูนย์ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร และรางวัลที่ได้รับจากการดำเนินงาน ๓) การวางยุทธศาสตร์ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า และการวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐</p> <p>๒.๖ วันที่ ๓๑ ก.ย. ๒๕๕๙ การจัดงาน "ประชาสังคมเข้มแข็ง ผู้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์" โดยมิ นรม. เป็นประธาน ขอให้กระทรวงประสานกับ สสท. อย่างใกล้ชิด ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒.๗ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร โดยการมีวินัย การตรงต่อเวลา การให้ความเคารพ ความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีต่อกัน และมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พอช.</p> <p>คอ.</p> <p>พก.</p> <p>ส.ป./ทุกหน่วยงาน</p> <p>พล.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ฉบับนี้ทำขึ้นที่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

**พิเชษฐ**  
 (นางสาวพิเชษฐรัตน์ สว่างเพชร)  
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
 ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๙

**ทราบ**  
 (นางสาวนงนุช สุวรรณเสถียร)  
 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
 ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดี  
 เพื่อโปรดทราบและ  
 พิจารณาสั่งการ

**ศรชฎกร**

**อริน**

(นางนภา เศรษฐกร)  
 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
 29 ก.ย. 2559

พล.กษณ.  
 พล.อ.ย. ๒๕๕๙